

# โยนปตท.-กฟผ.ดูบทบาท ลดราคาพลังงานค่าไฟต่ำ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงกรณี โฆษกเพชฌฆาตเอกสารแจกในที่ประชุม ครม. วันที่ 7 พ.ย. 60 ถึง แนวทางบริหารจัดการด้านพลังงานว่า ขณะนี้ได้ส่งเอกสารดังกล่าวไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาบทบาท ความคิดเห็นผลกระทบและแนวทางพิจารณาแล้วโดยย้ำเป้าหมายการศึกษาที่จะทำให้ราคาพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าต่ำลง โดยให้ส่งแผนภายในไม่เกิน 31 มี.ค. 61 เพื่อนำไปประกอบกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่

“ผมไม่อยากจะตั้งคมสับสนว่าใครจะผูกขาดพลังงานเพราะข้อเท็จจริงรัฐไม่ได้ผูกขาด เอกชนเองและรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ผูกขาดแต่เป็นการร่วมกันและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานประเทศให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดส่งต่อประชาชนได้ใช้ราคาพลังงานต่ำทั้งค่าไฟน้ำมันไม่แพงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะพีดีพีใหม่ต้องมองว่าทำอะไรไม่ให้ค่าไฟแพงขึ้นซึ่งแผนเดิมเฉลี่ยค่าไฟปลายปี 79 อยู่ที่ 6.55 บาทต่อหน่วยก็ควรทบทวนให้ลดลง”

สำหรับสายส่งยังคงเป็นของ กฟผ.เช่นเดียวกับท่อก๊าซก็ยังคงเป็นของ ปตท.ซึ่งเป็นของรัฐเพื่อความมั่นคง แต่จะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เข้ามาดูแลกิจการที่จะเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้บริการได้เพื่อ

ให้เกิดการแข่งขันโดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้านั้นที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันเสนอขายไฟฟ้าอยู่แล้วทั้งรายเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) โดยพีดีพีใหม่ก็จะมีการศึกษาถึงการผลิตไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดโควตาว่าใครจะผลิตไฟเท่าใดหากแต่จะมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อให้ค่าไฟฟ้าต่ำลงมากกว่าซึ่งหมายถึง กฟผ.ก็ต้องแข่งขันราคาด้วยบนกติกาที่เท่าเทียมกัน

ส่วนท่อก๊าซก็ให้ ปตท.ไปดูในเรื่องของราคาซื้อขายและค่าผ่านท่อเพื่อตอบให้ได้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะลงทุนอะไรบ้าง และต้องไปรับใส่เพราะอะไรและต้องส่งเสริมให้เกิดการจัดหาก๊าซที่มีผู้เล่นมากขึ้นซึ่งอดีตที่ผ่านมา ปตท.เองได้ลงทุนตามที่รัฐมอบหมายและบริหารจัดการได้ดีมาโดยตลอดการจะไประบุว่าผูกขาดในอดีตหากให้ใครลงทุนจะลงทุนหรือไม่ทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป

“กรณีที่ กฟผ.เสนอพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ความเห็นของผมไม่ควรกำหนดโควตาใด ๆ แต่ใครทำได้ราคาก็ได้ไปเลย โดยวิธีเปิดประมูลและไม่เห็นด้วยว่า ควรจะกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในพีดีพีว่าควรจะเป็นอย่างไร เพราะอนาคตเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนไป และจะเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อปอยู่แล้ว ซึ่งจะมีความชัดเจนกลางปีนี้”